

- ๗ พ.ค. ๒๕๖๗

สำนักปลัดเทศบาล

1089

สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลเมืองยางคำ

เลขที่

2047

๗ พ.ค. ๒๕๖๗

๗ พ.ค. ๒๕๖๗

๗.๒๖

๗.๒๖



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอแม่สาย ชร ๕๗๑๓๐

พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและบ่อขยะ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อความสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ด่วนที่สุด ที่ ชร ๐๐๒๓.๖/ว ๖๓๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่สาย ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายแจ้งว่า กองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแจ้งว่า ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูร้อน มีสภาพอากาศร้อนจัดและแห้งแล้ง
ซึ่งจะเอื้ออำนวยต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้ติดตาม
สถานการณ์การเกิดอัคคีภัยของประเทศไทย พบว่า ปัจจุบันมีการเกิดอัคคีภัยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและบ่อขยะ
ทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนบ่อยครั้ง ส่งผลต่อการเกิดปัญหามลพิษกระทบต่อปัญหาสุขภาพ
ของประชาชน และเพลิงไหม้อาจลุกลามไปยังบ้านเรือนประชาชนบริเวณใกล้เคียง สร้างความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและบ่อขยะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่สาย จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและบ่อขยะอยู่ในความรับผิดชอบ
ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานที่อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบ
เผากำจัดขยะ การเผาพื้นที่เกษตรกรรม/เขตชุมชนในบริเวณใกล้เคียงซึ่งอาจลุกลามเข้าไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
และบ่อขยะ สำหรับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและบ่อขยะในความรับผิดชอบของเอกชนให้ขอความร่วมมือ
ในการกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ตลอดจนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล

๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานฝ่ายปกครองท้องถิ่นและผู้นำชุมชน เฝ้าระวังตรวจตรา ตรวจสอบ
ข้อมูลสถานที่เก็บรวบรวมวัสดุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อาทิ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและบ่อขยะ สถานที่
เก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สถานที่เก็บไม้ พลาสติก กระดาษ ยางรถยนต์เก่า ซึ่งมีสภาพ
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย พร้อมทั้งขอความร่วมมือเจ้าของสถานที่ในการดูแลรักษาเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย

๓. ให้ทบทวนและจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับกรณีเกิดอัคคีภัย โดยกำหนดภารกิจแบ่งมอบ
หน่วยงานรับผิดชอบในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และป้องกันการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งกำหนด
แนวทางการแจ้งเตือน การประสานงาน การอพยพ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
โดยเฉพาะกรณีเกิดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศให้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้
ชัดเจน ตลอดจนให้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจถึง
กลไกการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อเกิดสถานการณ์อัคคีภัย

/๔. ประธาน...

